

ชาวแม่ลำน้อยอี้อร้องกรมทางหลวง สร้างถนนเพิ่มปัญหาขยายเกาะกลางลดทางสัญจร

แม่ฮ่องสอน - ชาวแม่ลำน้อยรวมตัวร้องทุกข์ กรมทางหลวงทำพิธีกรรม..ขยายถนน ทล.108 ปัญหาตามมาเพียบ ลดผิวจราจรแต่เพิ่มเกาะกลางใหญ่โตเกินจำเป็น รางน้ำส่อผิดแบบ กระทั่งร้านค้ารายย่อยค้าขายไม่ได้ อุบัติเหตุเพิ่ม แถมฝุ่นคลุ้งหนัก

ตัวแทนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ลำน้อย และพื้นที่ใกล้เคียงได้ออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยถนนทางแยกใหญ่ ของแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) โดยเฉพาะบริเวณหน้าโรงพยาบาล แม่ลำน้อย ซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนเศรษฐกิจที่มีพ่อค้าแม่ค้ากลุ่มผู้ประกอบการอาศัยตลอดแนวถนน

กลุ่มตัวแทนประชาชนที่รวมตัวกันบนเกาะกลางหน้า โรงพยาบาลแม่ลำน้อย ระบุว่า หลังการก่อสร้างโครงการถนนดังกล่าวแล้วเสร็จ ชาวอำเภอแม่ลำน้อยต้องเผชิญกับผลกระทบตามมาทันที จากถนนที่เคยกว้างก็แคบลง เกาะกลางถนนมีขนาดใหญ่เกินความจำเป็น ไม่มีป้ายสัญลักษณ์แสดงให้ชัดเจนในการใช้เส้นทางเข้าออก ทำให้เกิดความสับสน อีกทั้งยังเกิดปัญหาฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง พอฝนตกน้ำท่วมเอ่อล้นเข้าบ้านเรือน และผู้ใช้เส้นทางเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

นายอาคม จำลองศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ลำน้อย กล่าวว่า ตนในฐานะเจ้าของพื้นที่ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่า จากเดือนตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา หลังการก่อสร้างมีปัญหาเกิดขึ้นทั้งเรื่องของความปลอดภัย อุบัติเหตุ ผลกระทบต่อชาวบ้านที่สูญเสีย

รายได้ เพราะพื้นที่จอดรถก็ไม่มี นักท่องเที่ยวผ่านไป ชาวบ้านต้องการให้มีการปรับปรุงแก้ไขเกาะกลางให้เล็กลงเพื่อขยายพื้นที่ถนนในการสัญจร ติดตั้งป้ายแสดงสัญลักษณ์ให้ชัดเจน ปรับปรุงรางระบายน้ำ แก้ไขปัญหาฝุ่นละออง

งบประมาณการก่อสร้างดังกล่าวเป็นของกรมทางหลวง ตามโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ เคยประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบไปแล้วหลายครั้งก็ยังไม่มีความชัดเจนของการแก้ไขปัญหา เกาะกลางจุดที่เป็นปัญหานี้ก็แปลกๆ สร้างใหญ่จนเบียดพื้นที่ถนนไป แต่พื้นผิวการจราจรกลับแคบ แตกต่างจากที่อื่นๆ ที่เคยเห็นมา

เมื่อถามไปก็ได้คำตอบว่าเป็นแบบมาจากกรมทางหลวง รางระบายน้ำก็ไม่มีฝาปิด ชาวบ้านต้องลงทุนทำฝาปิดเองตามกำลังทรัพย์ ยากเรื่องทุกข์ให้ทางแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอนหรือผู้ว่าราชการจังหวัดได้ทราบถึงความเดือดร้อนที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้

ด้านผู้ประกอบการรายหนึ่งคือ นางคำผิว ว่างมูล กล่าวถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นว่า ตั้งแต่การก่อสร้างถนนแล้วเสร็จก็เกิดอุบัติเหตุแล้วถึง 3 ครั้ง นอกจากนี้ ยังกระทบร้านค้าต่างๆ เพราะรถจอดไม่ได้ กิจกรรมถนนคนเดินที่เคยมีก็ต้องยกเลิกไป ร้านค้าต่างๆ ต้องสูญเสียรายได้ไปจำนวนมาก หลายร้านต้องปิดตัวไป สิ่งที่ยากจะแก้ไขอย่างเร่งด่วนก็คือเกาะกลางถนนที่ใหญ่เกินความจำเป็นทำให้ถนนแคบ แล้วร้องระบายน้ำก็ไม่มีความชัดเจน

นายโกศล เอกพิถทอง เจ้าของร้านค้าริมทางที่ได้รับผลกระทบ





พบอีกรายหนึ่งก็กล่าวว่า ทุกคนสงสัยเหมือนกันว่าเกาะกลางจะสร้างใหญ่โตโดยไม่มีความจำเป็นทำไม จากถนนเดิมที่เคยกว้างๆ ก็ถูกบีบให้แคบลง เรื่องวางระบายน้ำก็น่าจะถูกแบบ น่าจะมีการออกแบบให้ดีและใช้ประโยชน์ได้มากกว่านี้ เพราะถ้าวางระบายน้ำมีฝาปิดที่แข็งแรงก็จะช่วยให้มีที่จอดรถได้อีกทางหนึ่ง

ที่สำคัญก็คือเรื่องของป้ายบอกทางหรือเครื่องหมายจราจรที่ไม่ชัดเจนจนเกิดความสับสน นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องฝุ่นและเรื่องของการจราจรที่หายไป กลายเป็นโครงการถนนที่สร้างใหญ่แต่แยกกว่าเดิม พยาบาลรายหนึ่งที่ต้องใช้เส้นทางปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลแม่ลาน้อยกล่าวอย่างมีอารมณ์ว่า การสัญจรผ่านทางแห่งนี้มีอันตรายมากขึ้นกว่าเดิม ทั้งการกลับรถ ทางตรงหรือทางแยก กลายเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุแล้วหลายครั้ง น่าจะต้องเร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพราะชาวแม่ลาน้อยได้รับผลกระทบมาก แทนที่เราเสี่ยงประมาทในการก่อสร้างไป แต่กลับไม่ตอบใจในการแก้ไขปัญหอย่างแท้จริง

อาที เส้นทางที่จะเข้าหรือออกของโรงพยาบาลมีความเสี่ยงมากหลังที่ก่อสร้างถนนใหม่มีแต่ปัญหา ทั้งการเข้าออก จุดเสี่ยงเพิ่มขึ้น ปัญหาฝุ่นก็ตามมา ที่ค้าขายของชาวบ้านร้านค้าเล็กๆ ก็ต้องย้ายมากองกันที่บริเวณทางเข้าโรงพยาบาล กลายเป็นจุดอันตรายจากรถที่วิ่งทางตรงมากขึ้นไปอีก

เบื้องต้นศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแม่ลาน้อยได้ประสานไปยังหมวดทางหลวงแม่ลาน้อยให้ทราบถึงปัญหาและดำเนินการแก้ไข ปัญหาดังกล่าวฯ ตามอำนาจหน้าที่เรียบร้อยแล้ว รวมถึงให้รายงานการดำเนินงานและแผนงานแก้ไขปัญหมาให้ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแม่ลาน้อยทราบต่อไป.